



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง แนวปฏิบัติการอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สวอน.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สวอน.) ให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สวอน.) รับผิดชอบดำเนินการจัดค่ายฝึกอบรมนักเรียน จำนวน
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี ค่าย 2 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนด
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้
จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมด้วยรูปแบบ On-site ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. นักเรียนทุกคนต้องทำการตรวจคัดกรองสุขภาพค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนถึงวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม และส่งผลการตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวนี้ หากผลการตรวจพบว่ามีผล ATK เป็นบวก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้นักเรียนเข้าร่วมการอบรมด้วยรูปแบบ On-line จากที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่รักษาตัวแล้วแต่กรณี
2. ระหว่างการฝึกอบรม ไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนด กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเดินทางออกจากค่ายให้ประธานศูนย์ สวอน. มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี
3. วันรับ - ส่งนักเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่เข้าไปภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือโรงแรมที่นักเรียนพักอาศัย โดยผู้ปกครองสามารถรับ - ส่งนักเรียนได้ที่บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือบริเวณหน้าโรงแรมที่นักเรียนพักอาศัย เท่านั้น
4. ระหว่างการฝึกอบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือผู้ปกครองงดเข้าเยี่ยมนักเรียน ทั้งในบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงแรมที่นักเรียนพักอาศัย
5. นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และ/หรือมาตรการของมหาวิทยาลัยทักษิณ และมาตรการของจังหวัดพัทลุง และ/หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ราชการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

6. ระหว่างการฝึกอบรม นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องทำการตรวจคัดกรอง ค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test kit (ATK) หลังจากวันรายงานตัวเข้า ฝึกอบรม 5 วัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากพบว่านักเรียน คนใดมีผลตรวจ ATK เป็นบวก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และมารับตัวเพื่อรักษาตัวต่อไป ระหว่างกักตัว หรือ รักษาตัวนักเรียนยังสามารถเข้าร่วมการอบรมต่อด้วยการ อบรมในรูปแบบ On-line

กรณี ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการครบตามที่กำหนด และ/หรือ กรณีรักษาหายทันตาม ระยะเวลาที่การฝึกอบรมยังดำเนินการอยู่นั้น นักเรียนสามารถกลับเข้ามาร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวได้ แต่ต้อง นำเอกสารที่รับรองจากแพทย์มาแสดงกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทั้งนี้ นักเรียนต้องเข้ารับอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการอบรมทั้งหมด จึงจะ มีสิทธิ์ได้รับวุฒิปัตและสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยทักษิณ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565



(อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองประธาน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ